

# องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

## ข้อมูลพื้นฐาน

### สถานที่ตั้ง

ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า

จังหวัดนครพนม 48180

โทรศัพท์ 042-530-0925

โทรสาร 042-530-0925

### ประชากร

4,037 คน

(ชาย 2,001 คน หญิง 2,072 คน)

### พื้นที่

17.734 ตารางกิโลเมตร

(ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน)

### รายได้

15,939,395.17 บาท

(ไม่รวมเงินอุดหนุน,

เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

### เงินอุดหนุน

1,999,824.08 บาท

### คณะผู้บริหาร\*

นายศรายุทธ วะชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

### สัดส่วนสมาชิกสภา\*

ชาย จำนวน - คน

หญิง จำนวน - คน

\* อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง



## ภาพรวมการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีลักษณะพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพจากร้าน และอาชีพปั้นหม้อดินเผา ส่งผลให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่จึงอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น จึงเริ่มดำเนินการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นนาคุณใหญ่ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา

ที่ยั่งยืน สำหรับแนวทางการบริหารที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ นั่นก็คือ ความสามารถและความร่วมมือของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Governance) ซึ่งอาศัยวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ มีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัด แลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ โดยมีรายละเอียดการบริหารงาน ดังนี้

(1) **การริเริ่มความร่วมมือ** องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยและมีทรัพยากรไม่เพียงพอ จึงเกิดแนวคิดริเริ่มสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในท้องถิ่น

(2) **การจัดตั้งเครือข่าย** การเริ่มจัดตั้งเครือข่ายในพื้นที่ได้เริ่มตั้งแต่เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายภายในประเทศ โดยจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการและรูปแบบภาคีเครือข่ายการทำงาน เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ระดมกำลังคน ทรัพยากรและความรู้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(3) **การตัดสินใจร่วมกัน** การดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่จะอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางและการตัดสินใจร่วมกัน ผ่านคณะกรรมการ ภาคีเครือข่าย และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) **การวางเป้าหมายการทำงานร่วมกัน** องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่และเครือข่ายกลุ่มต่างๆ มีการวางเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่ผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้

(5) **การประสานความร่วมมือระดับบุคคลและระดับองค์กร** องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่มุ่งเน้นสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันได้ มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เข้ามาช่วยในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาคูณใหญ่ได้ดำเนินการนั้นมีตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศ ดังนี้

## โครงการสร้างเสริมคุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ตำบลนาคูณใหญ่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภายใต้ โครงการ สาสนพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ร่วมกับศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาล ตำบลโนนทอง ทำให้ตำบลนาคูณใหญ่ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดเครือข่ายของตนเอง ให้มีความพร้อมสู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตลอดจนมีความพยายามในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้และวิทยากรชุมชนในพื้นที่นาคูณใหญ่มากอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ได้มีการสำรวจทุนทางสังคมและศักยภาพ ชุมชน จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ นำมาสู่ การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้ง เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาคูณใหญ่ขึ้นมา เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและยกระดับ การบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งเป็นกลไกในการส่งเสริม และช่วยเหลือผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม



สำหรับเครือข่ายที่เข้าร่วมดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่มีอยู่ด้วยกันหลายเครือข่าย ดังนี้

● **เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ** ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า โรงพยาบาลนาหว้า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาคุณใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพในผู้สูงอายุ และวิทยากรด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

● **เครือข่ายภาคเอกชน** ได้แก่ ร้านค้าและสถานประกอบการในตำบลนาคุณใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของผู้สูงอายุ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ แบนรด์สินค้า Thorr รับซื้อสินค้าจากร้านจากผู้สูงอายุในชุมชนไปขายในช่องทางต่างๆ

● **เครือข่ายภาคประชาสังคม** ประกอบด้วยหลากหลายภาคีเครือข่าย ดังนี้

(1) สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ

(2) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาคุณใหญ่ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

(3) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) และกลุ่ม Care Giver ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และดำเนินการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

(4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคุณใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และการจัดทำข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน

(5) วัดในเขตพื้นที่ตำบลนาคุณใหญ่ จำนวน 7 แห่ง ทำหน้าที่สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในบั้นปลายอย่างมีความสุข

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในตำบลนาคุณใหญ่มาก ผู้สูงอายุมีเพื่อนมีกลุ่มที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและให้กำลังใจกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ได้เล็งเห็นประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงต่อยอดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการพัฒนาทักษะด้านการจักรสานของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลนาคุณใหญ่ และดำเนินการส่งออกจักรสานไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลจากการต่อยอดโครงการเพิ่มเติมแล้วนั้น นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับผู้สูงอายุในตำบลนาคุณใหญ่อีกด้วย

## โครงการวัยรุ่น วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้ตั้งครก

ปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในสังคมตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคตกลับต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้มากยิ่งขึ้น จนอาจนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดพนัน การติดเกมส์ การติดสารเสพติด การไม่ป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนได้รู้จักการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น



องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยร่วมกันขับเคลื่อนในประเด็นเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการดำเนินชีวิต มีความรู้ และมีการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ผ่านการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคุณใหญ่ แล้วให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้สามารถขยายผลไปสู่เครือข่ายกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการดำเนินงานสร้างเครือข่าย ดังนี้

● เริ่มต้นจากการประสานสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบลในอำเภอนาหว้า แล้วมาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้แต่ละกลุ่มหยิบยกประเด็นที่เป็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองขึ้นมา ซึ่งพบว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นปัญหามากที่สุดในอำเภอนาหว้า และในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบเนื่องด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนจำนวนมาก จึงเป็นที่มาที่ทุกกลุ่มทุกเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันในการหยิบยกเป็นประเด็นขับเคลื่อนในพื้นที่

● จากนั้นสภาเด็กและเยาวชนจึงลงพื้นที่สำรวจในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมจัดทำแผนที่เพื่อปักหมุดกลุ่มเสี่ยงที่พบในชุมชนของตนเอง ซึ่งในกลุ่มที่มีการตั้งครรภ์และหลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วก็จะมีติดตามจากสภาเด็กและเยาวชน จากนั้นจึงประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลสวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชนต่อไป

● สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยการประสานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ผ่านไปยังสำนักงานกศน.จังหวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนต่อไป

● สร้างและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมกับกลุ่มอาชีพจักสานในชุมชนเพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง

จากการดำเนินโครงการวัยรุ่น วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้ตั้งครรภ์ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านสภาเด็กและเยาวชนได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563 พบว่า เดิมในปี พ.ศ.2561 มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวน 9 ราย จนกระทั่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2563 มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงเหลือจำนวน 1 รายเท่านั้น นับได้ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก ช่วยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รู้จักการป้องกันตนเอง มีกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์เพื่อท้อถื่น รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายอื่นๆ ได้พื้นที่ได้อีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

● เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน

(1) เทศบาลตำบลพุดเตย เปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ได้นำเด็กและเยาวชนไปเรียนรู้กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนเสนอของบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลนาคุณใหญ่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ทำหน้าที่สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนจิตสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครพนม

(3) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

(4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคุณใหญ่ ทำหน้าที่สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพในเด็กและเยาวชน

(5) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาคุณใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร และโรงเรียนบ้านนาคุณน้อยหนองหัวจัว ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และสนับสนุนการขยายผลการดำเนินงานไปยังเด็กและเยาวชนในโรงเรียนอีกด้วย

๑ เครื่องช่วยภาคประชาสังคม ประกอบด้วยหลากหลายภาคีเครือข่าย ได้แก่

(1) สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคุณใหญ่ และกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลนาคุณใหญ่ ทำหน้าที่จัดกิจกรรมและถ่ายทอดการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

(2) วัดป่าธรรมานุสรณ์ ทำหน้าที่สนับสนุนสถานที่ให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมต่างๆ

(3) อาสามัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในการจัดทำฐานข้อมูลคุณแม่วัยใส และฐานข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในหมู่บ้านและตำบล

ผลสำเร็จของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ พบว่า เกิดสภาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำบลนาหว้าที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในประเด็นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตระหนักถึงการตั้งครรรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เกิดทักษะความรู้ในการดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง และมีเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งในตำบลนาหว้า

นอกจากนี้โครงการวัยรุ่น รวยเรียน รวยใส รักอย่างไรไม่ให้ตั้งครรรภ์ ยังได้เข้าร่วมกับเครือข่ายของ สสส. ผ่านโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลนาคุณใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะการดำเนินชีวิต จนนำมาสู่การพัฒนาต่อยอดโครงการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาคุณใหญ่ต่อไป

